

## **Bài tóm lược về các sự lạ: Xác của một số vị thánh không bị phân hủy** (Aleteia - Buchi Akpati)

**Thanh Quảng sdb**

Câu chuyện gần đây về một nữ tu được khám phá ra là thân xác của sơ không bị phân hủy ở Missouri, Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của nhiều người về hiện tượng đáng chú ý này.

### **Như vậy vấn đề là gì và làm sao có thể xảy ra như thế?**

#### **Sự bảo toàn nghĩa là gì?**

Sự bảo tồn cơ thể của một người, sau khi chết, không bị thối rữa hoặc phân hủy tự nhiên. Cũng có những trường hợp chỉ một phần cơ thể không bị phân hủy sau khi chết.

#### **Sự bảo toàn và không bị hủy diệt có giống nhau không?**

Cả hai từ được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng có ý nghĩa hơi khác nhau.

Không bị hủy diệt đề cập đến "việc bảo quản thi thể người chết khỏi sự phân hủy tự nhiên." Còn sự bảo toàn có nghĩa là "không bị thối rữa, không bị phân hủy". Vì vậy, nó nói lên là một người trung thực và đáng tin cậy.

#### **Làm thế nào để cơ thể trở nên không bị hư hỏng?**

Nguyên nhân và cách thức thi thể không bị phân hủy vẫn chưa được biết, nhưng tất cả đều cho thấy có sự can thiệp thiêng liêng giúp một số cơ thể con người tránh được hoàn toàn hoặc một phần bị phân hủy bình thường sau khi chết.

Trong trường hợp của một vị thánh được phong thánh, đây là một dấu hiệu của sự thánh thiện.

Thi thể không còn nguyên vẹn thường được phát hiện khi khai quật vài tháng hoặc vài năm sau khi chết.

#### **Có phải tất cả các cơ thể không bị hủy diệt tất là thánh trong Công giáo?**

Không phải tất cả các thi thể không bị hủy diệt đều là của các vị thánh Công giáo, vì một số nhà sư Phật giáo cũng có thi thể không bị hủy diệt sau khi được khai quật.

Theo quan điểm này, không phải tất cả các vị thánh đều có thân xác không bị hủy diệt. Do đó, hiện tượng siêu nhiên này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu rõ ràng của sự thánh thiện.

### **Có bao nhiêu vị thánh mà thân xác không bị hủy diệt?**

Theo một số nguồn thì có hơn 200 vị thánh được ghi nhận là thân xác không bị hủy diệt.

Dựa trên cuốn các thánh năm 2021 của tác giả Công giáo Joan Carroll Cruz, thì “Những vị mà thân xác không bị hủy diệt”, ước tính có khoảng 100 vị mà Giáo hội Công giáo công nhận.

### **Tính không bị hủy diệt có được giải thích trong Kinh Thánh không?**

Lời giải thích chính xác về tính không bị hủy diệt không được đề cập tới trong Kinh thánh.

Tuy nhiên, Thánh Phaolô nói trong thư 1 Cor. 15:42, “Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy. Thân xác được sinh ra bởi tro bụi; nhưng nó cũng được nuôi dưỡng để không bị hư nát.”

Trong đó, thánh nhân nêu rõ bản tính hư nát như một quy luật tự nhiên của sự khác biệt về thể chất trước và sau khi một người qua đời. Do đó, một cơ thể được gìn giữ không bị hủy diệt nói lên một hồng ân sự sống vượt trời và được phú ban cho các phẩm chất khác (chẳng hạn như tính không bị hủy diệt) như là một ân ban của Thiên Chúa.

### **Những vị thánh mà thân xác không bị hủy diệt nổi tiếng nhất?**

Vị thánh mà thân xác không bị hủy diệt đầu tiên được biết đến là Thánh nữ Cecilia, một trinh nữ, tử vì đạo và là người quan thầy của các ca đoàn và nhạc sĩ. Bà qua đời vào khoảng năm

177 sau Công nguyên tại Rome và cơ thể không bị phân hủy được khám phá ra sau hơn 1.500 năm!

Cùng với Thánh Cecilia, Thánh Bernadette Lộ Đức, Thánh Catherine Laboure, Thánh Gioan Vianney, Thánh Vincent de Paul, Thánh Zita, và Thánh Veronica Giuliani, thân xác không bị hủy diệt mà nhiều người biết đến và được chiêm ngưỡng.

Nói chung, nếu một vị thánh mà thân xác không bị hủy diệt, thì Giáo hội sẽ công bố điều đó khi người đó được phong thánh. Vì vậy, nếu Giáo hội không công bố điều đó khi phong thánh, thì rất có thể, thi thể của vị thánh đó không được ơn đó.

### **Có vị thánh nào mà thân thể có một phần không bị hủy diệt không?**

Có và có khá nhiều vị thánh độc nhất vô nhị, chẳng hạn như Cha Thánh Padre Pio, Thánh Anton thành Padua chỉ có lưỡi và hàm là không hư nát, Chân phước Carlo Acutis, và vị giám mục được phong thánh đầu tiên của Mexico, Thánh Rafael Guizar y Valencia, người có trái tim không bị hư nát.

Trong một số trường hợp, các vị thánh có thân xác bị hủy diệt một phần đều có khuôn mặt giống như còn sinh thời, trong khi da tay của họ bị khô đét, nhưng không bị thối rữa.

Trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như trường hợp của Thánh Gioan Vianney, khuôn mặt của ngài được đắp bằng một khuôn mặt bằng sáp, trong khi phần còn lại của cơ thể ngài hoàn toàn không bị hư hại.

### **Có giáo hoàng nào được ơn thân xác không bị hủy diệt không?**

Có và một số trong số những vị giáo hoàng mà thân xác không bị hủy diệt nổi tiếng nhất là Chân phước Giáo Hoàng Piô IX, Thánh Giáo hoàng Piô X, và Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.

### **Một số vị thánh trẻ mà thân xác không bị hủy diệt là những vị nào?**

Thánh Agatha, Thánh Bernadette Lộ Đức, Chân phước Teresa Margaret Thánh Tâm Chúa, Chân phước Carlo Acutis, và Thánh Rose of Lima.

### **Những quốc gia nào có nhiều thánh mà thân xác không bị hủy diệt nhất?**

Phần lớn các vị thánh mà thân xác không bị hủy diệt đồng nhất ở Ý. Ngoài ra còn có một số vị có thánh tích, có thể tìm thấy ở Pháp. Trong số những vị nổi tiếng nhất là Thánh John Vianney, Thánh Vincent de Paul, Thánh Bernadette của Lourdes và Thánh Catherine Laboure.

### **Một số vị thánh mà thân xác không bị hủy diệt trong Giáo hội Công giáo:**



Cha thánh Padre Pio / Alexey Gotovskiy/CNA





Chân phước Carlo Acutis



Thánh Vincent de Paul



Thánh nữ Rita of Cascia



Thánh Catherine Labouré,





Thánh nữ Bernadette of Lourdes



Cha thánh John Vianney



Thánh Robert Bellarmine